

ลูกๆ ผู้เป็นที่รักที่สูงศักดิ์ของยุคบรรจบพบกันและผู้ปกครองอาณาจักรในอนาคต

วันนี้พ่อผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจของลูกๆทุกคนกำลังมองดูลูกผู้เป็นที่รักที่สูงศักดิ์ทั้งหมดของท่านจากทุกหนแห่ง ลูกแต่ละคนมีค่าควรแก่ความรักของผู้ที่ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ ความรักที่สูงส่งนี้ ความรักสูงสุดนี้ จะสามารถได้มาโดยดวงวิญญาณที่มีโชคเพียงกำมือเดียวจากหลายล้านคนเท่านั้น เป็นเวลาหลายชาติเกิดที่ลูกมีประสบการณ์กับความรักของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เวลานี้ในชาติเกิดทางจิตชาติเดียวนี้ ลูกกำลังมีประสบการณ์ของความรักและความเสนหาสูงสุด ลูกได้กลายเป็นลูกผู้เป็นที่รักที่สูงศักดิ์ผ่านความรักที่สูงส่งนี้ เหตุนี้พ่อผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจจึงมีความซาบซึ้งทางจิตที่ลูกๆแต่ละคนของท่านเป็นลูกๆผู้ที่กำลังจะเป็นราชา ลูกคือราชาใช่หรือไม่? ลูกไม่ใช่ปวงประชาใช่ไหม? ลูกทั้งหมดพูดถึงสมญาของลูกในปัจจุบันว่าอย่างไร? ราชาโยคี ลูกทั้งหมดเป็นราชาโยคีหรือลูกบางคนเป็นราชาโยคี (โยคีที่เป็นปวงประชา)ด้วยหรือไม่? ถ้าลูกทั้งหมดเป็นราชาโยคี ปวงประชาจะมาจากไหน? ลูกจะปกครองเหนือผู้ใด? ต้องมีปวงประชา เมื่อไหร่ที่ประชาโยคีจะมา? ลูกๆผู้เป็นที่รักที่สูงศักดิ์ (ราชดูลาร) หมายถึงราชาของทั้งในปัจจุบันและของอนาคตด้วยเช่นกัน ลูกมีอาณาจักรทั้งสอง ไม่ใช่เพียงแค่อาณาจักรของอนาคต ก่อนที่จะเป็นราชาในอนาคต ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองตนเองในเวลาปัจจุบัน ดังนั้นลูกได้ตรวจสอบกิจกรรมของอาณาจักรของอำนาจในการปกครองตนเองของลูกหรือไม่? เช่นที่ลูกร้องเพลงสรรเสริญอาณาจักรในอนาคตว่าเป็นอาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว อาณาจักรแห่งความสงบ ความสุข และความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ ในทำนองเดียวกัน โอ้ ราชาที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง สิ่งเหล่านี้คงอยู่ในกิจกรรมของอาณาจักรที่มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?

อาณาจักรเดียวหมายความว่าฉันดวงวิญญาณควบคุมอาณาจักรของอวัยวะทางร่างกายซึ่งทำหน้าที่ของอาณาจักรได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในระหว่างนั้น แทนที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง บางครั้งคนอื่นก็ไม่ได้เริ่มที่จะประกาศสิทธิ์ใช่หรือไม่? อาณาจักรที่เป็นของคนอื่นคืออาณาจักรของมายา สิ่งซึ่งบอกของอาณาจักรที่เป็นของคนอื่นคือการขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น สิ่งซึ่งบอกของอำนาจในการปกครองตนเองคือการที่ลูกมีประสบการณ์ว่าตัวลูกเองเป็นผู้ที่สูงส่งอยู่เสมอ ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด อาณาจักรที่เป็นของคนอื่นทำให้ลูกต้องฟังฟังและทำให้ลูกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น เมื่อราชาใดก็ตามประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของราชาอื่น อันดับแรกเขาจะทำให้ราชานั้นเป็นเชลยหรือนักโทษ นั่นคือราชานั้นฟังฟังอยู่กับผู้อื่น ดังนั้นตรวจสอบดูว่าลูกมีอาณาจักรเดียวหรือไม่ หรือผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักรของมายาได้นำลูกผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองผู้เป็นราชาหรืออวัยวะทางร่างกายของลูกที่ทำงานของอาณาจักรภายใต้อิทธิพลของพวกเขาเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน? ดังนั้นลูกมีอาณาจักรเดียวหรือสองอาณาจักร? เป็นกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยของลูกผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองซึ่งกำลังปกครองอยู่ หรือคำสั่งของมายาก็ปกครองเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน?

พร้อมกันนี้ มีธรรมะ(ศาสนา)เดียว ธรรมะหมายถึงคุณธรรม ดังนั้นศาสนาเดียวหรือค่านิยมเดียวของผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองคืออะไร? ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ในทุกสิ่ง ในความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์และสายใยของลูก สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศาสนาเดียว นั่นคือค่านิยมเดียว อย่าให้มีความไม่บริสุทธิ์ นั่นคือศาสนาอื่นๆในความฝันของลูก หรือแม้กระทั่งในความคิดของลูก เพราะที่ใดมีความบริสุทธิ์ จะไม่สามารถมีชื่อหรือร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์ใด นั่นคือสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือมีกิเลส ลูกได้กลับมามีพลังอย่างมากหรือไม่? หรือลูกเป็นราชาที่อ่อนแอ? หรือว่าบางครั้งลูกอ่อนแอ และบางครั้งก็มีพลังไหม? หากลูกไม่สามารถปกครองอาณาจักรของลูกในชาติเกิดสั้นๆชาติเดียวนี้ได้ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิดได้อย่างไร? ลูกกำลังพัฒนาชั้นสการ์เหล่านั้นในเวลานี้ โลกในอนาคตจะถูกสร้างขึ้นด้วยชั้นสการ์ที่สูงส่งของเวลานี้ ดังนั้นชั้นสการ์ของลูกในเวลาปัจจุบันของอาณาจักรเดียวและศาสนาเดียวจึงเป็นรากฐานของโลกในอนาคต

ดังนั้นตรวจสอบดูว่า: ความสุข ความสงบ และความมั่งคั่งของลูกขึ้นอยู่กับการบรรลุผลที่มีขีดจำกัดหรือไม่ หรือว่าลูกมีความสุขทางจิตวิญญาณที่เหนือประสาทสัมผัสของอาณาจักรของพระเจ้าสูงสุด? ประสบการณ์ของความสุขของลูกขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกและคำยกย่อง หรืออาณาจักรแห่งความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสของลูกนั้นอยู่บนพื้นฐานของสิ่งสูงสุด? เช่นเดียวกับความสงบที่ไม่ขาดตอน มีสถานการณ์ของความไม่สงบประเภทใดที่ทำลายความสงบที่ไม่ขาดตอนของ

ลูกหรือไม่? สำหรับผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง พายุแห่งความไม่สงบใดๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็เพื่อที่จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ และดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของขวัญสำหรับสภาพที่โอบยิบ สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของขวัญของลิฟท์ สิ่งนี้เรียกว่าความสงบที่สม่ำเสมอ ดังนั้นตรวจสอบดูว่า: อาณาจักรของลูกเป็นอาณาจักรของความสงบที่ไม่ขาดตอนและมีอำนาจในการปกครองตนเองหรือไม่?

เช่นเดียวกับความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งของผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองคือความรู้ คุณธรรม และพลัง ลูกเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งทุกประเภทหรือไม่? สิ่งซึ่งบอกของความเต็มเปี่ยมคือ ที่ได้มีความเต็มเปี่ยม ที่นั่นมีความพอใจอยู่เสมอ และจะไม่มีข้อหรือร่องรอยของการขาดการบรรลุผลใดๆ การเป็นผู้ไม่รู้ต่อความรู้ในเรื่องของความปรารถนาที่มีขีดจำกัดเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มั่งคั่ง และการเป็นราชาหมายถึงการเป็นผู้ประทาน ถ้ามีใครบางคนมีความปรารถนาที่มีขีดจำกัดหรือมีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆแล้ว แทนที่จะเป็นราชา ดวงวิญญาณเช่นนั้นกลับกลายเป็นขอทาน ดังนั้นควรตรวจสอบอำนาจในการปกครองตนเองของลูกเป็นอย่างดี ตรวจสอบดูว่า: อำนาจในการปกครองตนเองของฉันเป็นของอาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว และเต็มไปด้วยความสงบและความสุขหรือไม่? หรือยังคงจะกลายเป็นเช่นนั้น? หากลูกยังคงจะกลายเป็นราชาและไม่มีสภาพของการเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง แล้วลูกเป็นเช่นไรในเวลานั้น? ลูกกลายเป็นปวงประชาใหม่? หรือลูกไม่ได้เป็นทั้งปวงประชาหรือราชา แต่เป็นเพียงผู้ที่อยู่ในระหว่างกลางนั้น? เวลานี้อาจได้อยู่ในระหว่างกลาง อย่าคิดว่าลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นในเวลาสุดท้าย หากลูกมีความปรารถนาอย่างแนบแน่นที่จะประกาศสิทธิในโชคของอาณาจักรเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วผลของอำนาจในการปกครองตนเองเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็คือการได้รับอาณาจักรเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างแนบแน่น พื้นฐานของการประกาศสิทธิในอาณาจักรระยะเวลาเต็มตลอดช่วงชีวิตคือการมีอำนาจในการปกครองตนเองที่สม่ำเสมอในเวลาปัจจุบัน ลูกเข้าใจไหม? อย่าได้ไม่ระมัดระวัง ด้วยการคิดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น ลูกๆให้ความบันเทิงกับบัพตาดาด้วยสิ่งที่หวานชื่นมากมาย แทนที่จะเป็นราชา พวกเขากลับกลายเป็นนักกฎหมายที่เก่งมาก พวกเขาถ่ายทอดถึงประเด็นของกฎหมายเช่นนั้นที่บาบาได้แต่ยึดต่อไป ดังนั้นนักกฎหมายดีกว่าราชาหรือไม่? ลูกได้โต้แย้งประเด็นทางกฎหมายด้วยความฉลาดอย่างมาก ดังนั้นเวลานี้หยุดการโต้แย้งประเด็นทางกฎหมาย ให้กลายเป็นลูกที่รักที่สูงศักดิ์ พ่อมีความรักต่อลูกๆ และเหตุนี้เองในขณะที่เห็นและรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้น ท่านยังคงยึดต่อไป ท่านไม่ได้ใช้ดรามาราชในขณะนี้

ความรักกำลังทำให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า ลูกมาถึงที่นี่เพราะความรักใช่ไหม? ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนต่อความรักของลูก บัพตาดาจึงให้ความรักเป็นการตอบแทนหลายล้านเท่าด้วยเช่นกัน ลูกๆของแผ่นดินนี้และจากต่างแดนได้มาถึงมกุฏบันโดยการโอบยิบด้วยพาหนะของความรัก บัพตาดาเห็นลูกๆทั้งหมด(ที่อยู่ที่นี่)ในรูปสการ์ และกำลังมองดูลูกๆในรูปที่น่ารักทั้งหมด(ทุกหนแห่ง) อัจชะ

ถึงลูกๆที่ใกล้ชิดทั้งหลายที่หลอมรวมในความรัก ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองและมีสิทธิในอาณาจักรของโลก ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่สูงส่งและมั่งคั่งที่ได้มาซึ่งการบรรลุผลอย่างเต็มเปี่ยมในทุกรูปแบบ ถึงลูกๆที่ประกาศสิทธิในอาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว และอาณาจักรที่สมบูรณ์และผู้ที่เป็นเช่นเดียวกับพ่อ ถึงดวงวิญญาณที่มีโชครัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัพตาดา ผู้ประทานโชค

บัพตาดาพบดาดี

งานทั้งหมดกำลังดำเนินไปด้วยดีใช่หรือไม่? งานกำลังดำเนินไปด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นที่ดี คาราวันฮาร์กำลังทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น และผู้ที่เป็นเครื่องมือกำลังดำเนินงานนั้นอยู่ ลูกมีประสบการณ์นี้หรือไม่? ทุกงานจะง่ายดายและประสบความสำเร็จได้ด้วยนิ้วแห่งความร่วมมือของทุกคน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ดูเหมือนกับเป็นเวทย์มนต์ใช่หรือไม่? ผู้คนในโลกแค่เห็นสิ่งนั้นและก็รู้สึกประหลาดใจ ในขณะที่ลูกๆดวงวิญญาณผู้เป็นเครื่องมือจะเฝ้าแต่ก้าวหน้าต่อไปอยู่เสมอเพราะลูกคือราชาที่ไร้กังวล ผู้คนของโลกวิตกกังวลในทุกย่างก้าว ในขณะที่ลูกนั้นไร้กังวล เพราะลูกมีการจดจำระลึกถึงของพระเจ้าในทุกความคิด ลูกไร้กังวลใช่หรือไม่? นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกมีความสัมพันธ์ที่คงอยู่ตลอดไป อัจชะ ทุกสิ่งกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีและจะเฝ้าแต่ก้าวหน้าไปด้วยดี ลูกมีศรัทธาและลูกไร้กังวล ลูกไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นอย่างไร

ผู้เป็นครุมีความวิตกกังวลอะไรไหม? ลูกมีความกังวลว่าศุนย์จะขยายตัวอย่างไรไหม? ลูกมีความกังวลว่างานรับใช้จะ

เติบโตอย่างไรใหม่? ลูกไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกไร้วัดใหม่? การคิดถึงบางสิ่งนั้นแตกต่างจากความกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกอาจคิดเกี่ยวกับการเพิ่มงานรับใช้ นั่นคือลูกอาจจะวางแผนการสำหรับงานรับใช้ อย่างไรก็ตามจะไม่มีความสำเร็จใดๆด้วยความวิตกกังวล ผู้เดียวที่ทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้านั้นกำลังทำให้ลูกเคลื่อนไป ผู้เดียวที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นกำลังทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เพียงแค่เป็นเครื่องมือและใช้ความคิด ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสมบัติของลูกอย่างมีคุณค่า ไม่ว่าจะงานนั้นจะดำเนินการในเวลาใดก็ตาม นั่นคืองานของเรา เมื่อบางสิ่งเป็นงานของเรา เมื่อเป็นงานส่วนตัวของลูกและแล้ว ที่ใดมีสำนึกของ “ของฉัน” ลูกก็จะใช้ทุกสิ่งเพื่อสิ่งนั้น และดังนั้นงานพิเศษของครอบครัวบราห์มินคืออะไร? ลูกผู้เป็นครูควรจะตอบ ผู้เป็นครูทั้งหลายอะไรคืองานพิเศษของครอบครัวบราห์มินในปัจจุบัน? งานที่ลูกจะใช้ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าเพื่ออะไร? (เพื่อญาณสโรวาร) ลูกจะส่งเวทย์ทุกสิ่งในสโรวาร (ทะเลสาบ)หรือไม่? เมื่อมีการทำงานพิเศษในครอบครัว ความใส่ใจของทุกคนจะไปอยู่ที่ไหน? ความใส่ใจของพวกเขาจะตรงไปที่งานพิเศษนั้น ในเวลาปัจจุบันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวบราห์มินใช่หรือไม่? แต่ละช่วงเวลามีความสำคัญในตัวเอง ความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวบราห์มินทั้งที่นี้และในต่างประเทศเป็นไปเพื่องานพิเศษนี้ใช่หรือไม่? หรือเป็นไปสำหรับศูนยของลูกเอง? มากเท่าที่งานนั้นใหญ่โต ลูกก็ต้องมีหัวใจที่กว้างใหญ่ด้วยเช่นกัน มากเท่าที่ลูกมีหัวใจที่กว้างใหญ่ตามนั้นก็จะมีความสำเร็จโดยอัตโนมัติ หากลูกมีหัวใจที่เล็กแล้วไม่ว่าอะไรกำลังจะมาถึงก็จะหยุดลง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะหยุดลง ในขณะที่ด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่ แม้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ เป็นญาณสโรว่าของมธุบันหรือเป็นของลูก? เป็นของใคร? เป็นของมธุบันใช่หรือไม่? ไม่ใช่ของกูราช เป็นของมธุบันหรือไม่? เป็นของมหाराชตระหรือไม? เป็นของแผ่นดินในต่างประเทศหรือไม่? เป็นของทุกคน สถานที่ที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดจะทำให้ทุกดวงวิญญาณสามารถได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของพวกเขา สิ่งนี้ลูกต้องไหม? อัจชะ

พบปะส่วนตัวกับอะแนวคัพตา:

กระแสของการเปลี่ยนแปลงตนเองจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลก

ลูกทั้งหมดมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคของความสุขหรือไม่? ลูกได้มาซึ่งโชคแห่งความสุขที่ลูกไม่เคยแม้แต่จะฝันถึง ดังนั้นหัวใจของทุกคนจึงร้องเพลงนี้: ถ้าใครมีโชคแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือฉัน นี่เป็นเพลงในจิตใจของลูก ลูกต้องเพียรพยายามที่จะร้องเพลงด้วยปากของลูก แต่ลูกสามารถร้องเพลงในจิตใจของลูกได้ สมบัติที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสมบัติที่มีค่าของความสุข เพราะมีความสุขเมื่อมีการได้มาซึ่งการบรรลุผล หากขาดการบรรลุผลบางอย่างแล้ว ไม่ว่าใครบางคนจะบอกให้คนอื่นมีความสุขมากเพียงใด ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามสร้างความสุขปลอมๆมากแค่ไหน พวกเขา ก็ไม่สามารถมีความสุขได้ ดังนั้นลูกอยู่อย่างมีความสุขอยู่เสมอหรือเพียงบางครั้งเท่านั้น? ในเมื่อลูกทำทนายว่าลูกเป็นลูกของพระเจ้า แล้วจะมีการขาดการบรรลุผลในที่ที่พระเจ้าอยู่ได้หรือไม่? ลูกมีความสุขเสมอเช่นกันเพราะลูกเป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดเสมอ เพลงของพ่อบราห์มาคืออะไร? “ฉันได้มาซึ่งทุกสิ่งที่ฉันต้องการแล้ว” ดังนั้นเป็นเพลงของพ่อบราห์มาผู้เดียวเท่านั้นหรือเป็นเพลงของลูกๆทั้งหมดด้วย? คลื่นแห่งความทุกข์มาในบางครั้งไหม? คลื่นนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่? ในเวลานี้อย่าให้มีคลื่นแห่งความทุกข์ใดมาถึงแม้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆ ในเมื่อลูกเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงโลก ลูกจะไม่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ในตนเองได้หรือไม่? ในขณะนี้ลูกยังต้องการเวลาหรือไม่? เพียงแต่ใส่ฟูลสตอป ลูกจะไม่ได้รับเวลาที่สูงส่ง, การบรรลุผลที่สูงส่งหรือความสัมพันธ์ที่สูงส่งเช่นนั้นตลอดทั้งวงจร ดังนั้นก่อนอื่นใดให้มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง กระแสของการเปลี่ยนแปลงตนเองเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลก

คุณสมบัติพิเศษของดวงวิญญาณดับเบิลฟอร์เรนเนอร์คือชีวิตที่รวดเร็ว ดังนั้นลูกรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของลูกหรือไม่? หากใครที่อยู่ต่างประเทศเคลื่อนไปอย่างช้ามาก พวกเขา ก็ไม่ชอบ ดังนั้นใช้คุณสมบัติพิเศษนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกกำลังก้าวไปข้างหน้าและจะยังคงก้าวต่อไป สายตาของการตระหนักรู้ของลูกนั้นแหลมคมมากเพราะลูกตระหนักรู้ถึงพ่อได้ เวลานี้จึงเป็นผู้ที่จริงจังในความเพียรพยายามของลูก จริงจังในงานรับใช้ และจริงจังในการกลับมาสมบูรณ์พร้อมในการไปถึงจุดหมายปลายทางของลูก

ลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งใช่ไหม? เช่นที่พ่อบราห์มาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นจงกลายเป็นมิตรร่วมทางของพ่อบราห์มา และลูกจะกลายเป็นอันดับหนึ่งและมาพร้อมกับอันดับหนึ่ง ลูกมีความรักกับพ่อบราห์มาใช่หรือไม่? อัจชะ ผู้เป็นแม่ ลูกจะแสดงความมหัศจรรย์ใช่หรือไม่? สิ่งในโลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้ลูกได้ทำและแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดาย

ลูกกำลังแสดงความมหัสจรรย์เช่นนั้นใช่ไหม? ผู้คนในโลกคิดว่าผู้เป็นแม่นั้นอ่อนแอและไม่สามารถทำอะไรได้ ในขณะที่ลูกกำลังทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นไปได้ และกำลังก้าวหน้าล้ำหน้าทุกคนในการเปลี่ยนแปลงโลก พันดาวกำลังทำอะไร? ลูกกำลังทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นไปได้ใช่ไหม? ลูกได้ชั่งชั่งของความบริสุทธิ์แล้วใช่ไหม? ลูกกำลังถือธงไว้ในมือของลูกได้ดีมากหรือบางครั้งธงนั้นก็ลดระดับลงมาหรือไม่? ให้ชั่งชั่งของการท้าทายแห่งความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

2) ในเวลาอมฤตแต่มีตลักรู้ของสำนักผู้รวมกัน

ลูกมีประสบการณ์อยู่เสมอว่าตัวลูกเองเป็นโยคีที่ง่ายตายหรือไม่? ไม่ว่าสถานการณ์จะทำให้ลูกประสบกับความยากลำบากเพียงใด ลูกก็ยังเป็นโยคีที่ง่ายตายที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ลูกเป็นเช่นนั้นหรือไม่ หรือว่าบางครั้งลูกประสบกับบางสิ่งที่ยากลำบากในเวลาที่ยากลำบากหรือไม่? มันง่ายอยู่เสมอหรือไม่? สาเหตุที่บางสิ่งนั้นยากลำบากก็คือลูกปล่อยมือจากการเป็นมิตรร่วมทางของพ่อ เมื่อลูกอยู่คนเดียว ลูกจะกลับมาอ่อนแอ และผู้ที่อ่อนแอจะเห็นว่าสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ยาก และนี่คือสาเหตุที่บิดาบอกลูกก่อนหน้านี้ว่าให้อยู่รวมกันตลอดเวลา ไม่มีใครแยกผู้ที่อยู่รวมกันไม่ได้ เช่นเดียวกับที่ในเวลาเดียวกันลูกดวงวิญญาณและร่างกายของลูกถูกรวมเข้าด้วยกัน ในทำนองเดียวกัน ลูกกับพ่อจะต้องอยู่อย่างรวมกัน ลูกผู้เป็นแม่คิดอย่างไร? ลูกอยู่รวมกันหรือไม่ หรือบางครั้งลูกแยกจากกันและบางครั้งก็รวมกันหรือไม่? ลูกจะได้รับมิตรร่วมทางเช่นนั้นในเวลาอื่นหรือไม่? ในกรณีนี้ ทำไมลูกจึงออกไปจากความเป็นมิตรร่วมทางของท่าน? ท่านประทานงานอะไรให้แก่ลูก? เพียงแค่จดจำว่า "บาบาของฉัน!" มิงานอะไรที่จะง่ายกว่านี้ไหม? มันยากไหม? (เรามีชั้นสการ์เหล่านี้มาเป็นเวลา 63 ชาติเกิดแล้ว) เวลาที่ลูกมีชาติเกิดใหม่แล้วใช่ไหม? ชาติเกิดใหม่และชั้นสการ์ใหม่ เวลาที่ลูกอยู่ในชาติเกิดเก่าหรือชาติเกิดใหม่? หรือว่าครั้งต่อครั้ง? ในชาติเกิดใหม่ลูกมีชั้นสการ์ของการจดจำระลึกถึงหรือการหลงลืมหรือไม่? แล้วทำไมลูกถึงทิ้งสิ่งใหม่และกลับไปยังสิ่งเก่า ลูกชอบสิ่งใหม่หรือสิ่งเก่า? แล้วจะกลับไปสู่สิ่งเก่าทำไม? ทุกวันในเวลาอมฤตแต่มีตลักรู้ของสำนักผู้รวมกันให้กับตัวลูกเอง ผู้เลือกสัทธิศาสตร์แต่มีตลักรู้ให้กับตัวเองอย่างแน่นอน ดังนั้นลูกต้องแต่มีตลักรู้ของสำนักผู้รวมกัน ไม่ว่าในกรณีใดผู้เป็นแม่ที่แต่มีตลักรู้ให้แต่มีตลักรู้ของมิตรร่วมทาง ดังนั้นจงมีสำนักผู้รวมกันนั้นอยู่ในรูปรวมแล้ว แต่มีตลักรู้ของมิตรร่วมทางนี้เสมอ ถ้าใครบางคนมีคู่ เธอจะแต่มีตลักรู้ และถ้าเธอไม่มีคู่ เธอก็จะไม่แต่มีตลักรู้ นี่คือนิยามของมิตรร่วมทาง ดังนั้นลูกแต่มีตลักรู้ของสำนักผู้รวมกันทุกวันหรือไม่ หรือลูกลืม? บางครั้งลูกลืมแต่มี และบางครั้งก็ถูกลบไปหรือไม่ ลูกไม่เคยลืมคู่ของลูก ผู้เป็นมิตรร่วมทาง ดังนั้นให้มิตรร่วมทางของลูกอยู่กับลูกเสมอ

กลุ่มนี้เป็นช่อดอกไม้ที่สวยงาม ช่อดอกไม้หลากหลายชนิดนั้นสวยงาม ดังนั้น ลูกทุกคน ไม่ว่าลูกจะเป็นใคร ไม่ว่าลูกจะมาจากไหน ลูกแต่ละคนต่างก็เป็นที่รักมากกว่าคนต่อไป ลูกทุกคนพอใจแล้วใช่ไหม? ลูกมีมิตรร่วมทางตลอดเวลาและลูกก็พอใจเสมอ เท่านั้นเอง เพียงจดจำคำนี้ไว้ "ฉันอยู่รวมกัน" และฉันจะอยู่รวมกันเสมอและกลับไปในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อลูกอยู่กับท่านเท่านั้น ที่ลูกก็จะกลับไปพร้อมกับท่าน ลูกต้องอยู่กับท่านและกลับไปพร้อมกับท่าน ลูกไม่สามารถแยกจากผู้ที่ถูกรักได้ ลูกอยู่กับผู้หนึ่งทุกวินาทีและทุกความคิด อัจชะ

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่ทรงพลังที่ให้พรแก่ทุกคนโดยการซึมซับคุณสมบัติพิเศษของการรักษาความสมดุลงานรับใช้ที่ลูกดวงวิญญาณอันทรงพลังต้องทำในเวลาอันคือการให้พรแก่ทุกคน ไม่ว่าลูกจะให้พรแก่พวกเขาผ่านทางสายตาหรือทางหน้าผากของลูก ลูกได้เห็นวิธีการที่สะคาร์บาบาในสภาพที่คาร์มาที่ตในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาคือคุณสมบัติพิเศษของการรักษาความสมดุลและมีความมหัสจรรย์ในการให้พรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจงทำตามพ่อ นี่เป็นงานรับใช้ที่ง่ายตายและทรงพลัง การทำเช่นนี้จะใช้เวลาอันน้อยลง ใช้ความพยายามน้อยลง และลูกจะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ดังนั้นจงให้พรแก่ทุกคนต่อไปด้วยจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณของลูก

คติพจน์: การหลอมรวมการขยายตัวในหนึ่งวินาทีและการให้ประสบการณ์ของสาระของความรู้คือการเป็นประกายแห่งแสงและพลัง

*** โอม ขานติ ***

ประกาศ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามของเดือน เมื่อบราเธอร์และซิสเตอร์ราชโยคีและทาปาสิทุกคนมีโยคะพิเศษตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. ในเวลานี้จงมั่นคงในสภาพแห่งแสงและพลัง จงเป็นประกายและแผ่สะกาชแห่งความสงบและพลังไปทั่วโลก